



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจำตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะขณะที่ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัคร กรรมการควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้วจึงอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ได้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลาเริ่มดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๔. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกจากห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๖. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ใดทุจริตในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ว่าจะวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวิชานั้น

๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก

๘. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
แบบท่ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นางสาวกิตติยา ชนะกิจ	
๒	๑๐๒	นายพล เหลืองรังษี	
๓	๑๐๓	นางสาวงามรัตน์ ศรีรัตน์	
๔	๑๐๔	ว่าที่ ร.ต.หญิง แทนกานต์ ศิลปวิสุทธิ์	
๕	๑๐๕	นางสาวเรวดี แก้วอุทัย	
๖	๑๐๖	นางสาวนุรฮัยนี เจ๊ะแวดอเลาะ	
๗	๑๐๗	นางสาววีรญา วังหิน	
๘	๑๐๘	นางสาวชนมา เตะเจริญ	
๙	๑๐๙	นางรัสมนต์ คำศรี	